

Chính sách JJ- Các Hoạt Động của Học Sinh (Trong Giờ Học và Sau Giờ Học)

Các hoạt động sau giờ học sẽ bao gồm:

1. Các hoạt động do trường tài trợ đòi hỏi phải có sự giám sát học sinh ngoài ngày học thông thường
2. Các hoạt động do trường tài trợ diễn ra vào giờ học nhưng ở bên ngoài khuôn viên của trường
3. Các hoạt động trong nội bộ của Denver Public Schools trừ chương trình thể thao Denver Public Schools và các giai đoạn khác của các chương trình giải trí

Tất cả các chính sách về ứng xử và kỷ luật học sinh sẽ áp dụng cho các hoạt động ngoài giờ học.

Hiệu trưởng, giáo viên và các nhà tài trợ hoạt động ngoài giờ học sẽ thiết lập các văn bản qui chế cụ thể cho các hoạt động ngoài giờ học trong mỗi tòa nhà. Học sinh và phụ huynh sẽ được thông báo về các qui chế áp dụng cho các hoạt động ngoài giờ học.

Các qui chế bằng văn bản cụ thể áp dụng cho các hoạt động liên trường cụ thể, chẳng hạn như hội đồng giám định, sẽ được các nhà tài trợ trường học và các đại diện của giám đốc học khu cùng thiết lập.

Tất cả các hoạt động ngoài giờ học sẽ nằm dưới sự giám sát trực tiếp của nhân viên có chứng nhận của Denver Public Schools.

Nhân viên có chứng nhận và các bên tài trợ khác cho các hoạt động ngoài giờ học có thẩm quyền của trường, và các học sinh phải tuân theo các chỉ dẫn của họ.

Nhân viên đã được chứng nhận và các bên tài trợ khác cho các hoạt động ngoài giờ học sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ và duy trì các chính sách cũng như qui chế của trường và của Denver Public Schools. Giáo viên và các bên tài trợ khác cho các hoạt động ngoài giờ học phải bảo đảm rằng các quyết định chuyên nghiệp và hợp lý của họ phải có sự ủng hộ của nhân viên hành chính.

Các quyết định về việc một cá nhân hoặc một nhóm rút lui khỏi một hoạt động nào đó phải được nhân viên đã được chứng nhận hoặc các bên tài trợ khác và hiệu trưởng bàn bạc. Quyết định đó sẽ được đưa ra tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành động vi phạm. Nhân viên được chứng nhận hoặc các bên tài trợ khác có trách nhiệm về biện pháp kỷ luật cần thực hiện ngay, và biện pháp đó thể hiện sự suy xét về nghiệp vụ và hợp lý.

Phê chuẩn ngày 7 tháng Năm, 1965

Tu chính ngày 20 tháng Tám, 1976

THAM CHIẾU CHÉO: JIC, Hạnh Kiêm của Học Sinh, và các phụ mục
JK, Kỷ Luật Học Sinh, và các phụ mục